

Handwritten mark



กตร.
เลขที่ 729
วันที่ 2 ส.ค. 60
เวลา 14:45 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / วส๕๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังจรูญ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การเพิ่มศักยภาพของคนในประเทศ</p> <p>ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่อนาคต คือ การเพิ่มศักยภาพของคนในประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพของตนพร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศ</p> <p>พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า “เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนให้มีความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำงาน และทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ” รัฐบาลและคสช. ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาดำเนินการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างครบวงจร และได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมพื้นฐานของผู้เรียน ใน ๔ ด้าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้</p> <p>๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นชาติ ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน</p> <p>(๒) มีอุปนิสัยที่มั่นคง เข้มแข็ง มีคุณธรรม โดยรู้จักแยกแยะ ผิดชอบ ชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง</p> <p>(๓) มีอาชีพ มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยต้องฝึกฝนอบรมให้รักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนทำงานเป็นและใช้ความสามารถในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้</p> <p>(๔) เป็นพลเมืองดี อันเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษา และที่</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	ทำงาน ต้องส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี มีจิตอาสา มีน้ำใจและความเอื้ออาทร พร้อมทำเพื่อบ้านเมือง เช่น อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล เป็นต้น ซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน	
๒	<p>ปัญหาสำคัญ ๆ ที่รัฐบาลพยายามแก้ไข</p> <p>ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมามีปัญหาสำคัญ ๆ ที่เป็นสากลซึ่งรัฐบาลพยายามจะแก้ไขมี ๓ เรื่องหลัก ๆ และปรับให้เข้ามาสู่สิ่งที่ควรจะเป็น คือ (๑) การจัดระเบียบสังคม และการบังคับใช้กฎหมายปกติให้ได้ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีการปล่อยปละละเลยในทุกกรณี ให้ปัญหาเดิม ปัญหาใหม่ ทับถม ยุ่งเหยิง บานปลาย อีกต่อไป (๒) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ให้มีความสมดุล และยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนเพื่ออนาคต ที่สอดรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก (๓) การวางรากฐานการปฏิรูป ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใน “ระยะแรก” รัฐบาลและ คสช. ได้ดำเนินการเตรียมการในทุกมิติทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ “ที่ดี” ต่อประเทศไทย ได้แก่ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็น “วาระแห่งชาติ” เช่น IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ICAO (International Civil Aviation Organization) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน บุกรุกป่า การดำเนินการดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชน นายทุน ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การบุกรุกป่า การรุกป่าเขตน่านน้ำ การประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย การนำเข้าแรงงานต่างด้าวไม่ถูกต้อง นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การค้าขายบนทางเท้า ในพื้นที่กีดขวางการจราจร การค้าปลีกสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รัฐบาลได้เคร่งครัดจริงจัง เพื่อสร้าง “นิติรัฐ นิติธรรม” ในสังคมไทยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดี เป็นสากลเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ขอให้ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลือ สร้างงาน สร้างอาชีพ หรือหามาตรการอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมายมารองรับให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืน</p>	สน.สก./ สน.ปท./ กสภ./สน.อส.
๓	<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง</p> <p>รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทุกระบบของประเทศ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เราจะมีการเปลี่ยน ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค จะได้รับอานิสงค์จากการเปลี่ยนแปลง เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างไร รายละเอียดมีดังนี้</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๑) การขนส่งทางถนน จะมีทางหลวงขนาด ๔ ช่องทางจราจรขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก ๗๐๐ กิโลเมตร มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีเพียง ๑๔๖ กิโลเมตร เป็น ๖๓๖ กิโลเมตร มีการพัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ๒ เท่า มีการสร้างสะพานข้ามอุโมงค์ลอดรถไฟเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐๐ แห่ง และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ อีก ๕ แห่ง</p> <p>(๒) การขนส่งทางราง จะมีรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นราว ๑๕ เท่า จาก ๒๕๐ เป็น ๓,๕๐๐ กว่ากิโลเมตร มีการพัฒนาราง ๔ เส้นทางกว่า ๑,๐๓๙ กิโลเมตร และมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑ เส้นทาง ระยะทางรวม ๔๓๙ กิโลเมตร สิ่งที่ได้จากการพัฒนา ทั้งทางถนนและทางรางจะช่วยลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน ปริมาณรถต่าง ๆ บรรเทาความคับคั่งลง เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางระหว่างเมือง จาก ๕๙% เหลือ ๔๐% และเพิ่มความเร็วเฉลี่ยให้กับการเดินทางโดยรถไฟ จาก ๖๐ เป็น ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งสามารถลดอุบัติเหตุและลดความสิ้นเปลืองพลังงานลงได้</p> <p>(๓) การขนส่งทางน้ำ จะมีท่าเรือชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง รวมเป็น ๒๓ แห่ง และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้สามารถรองรับตู้สินค้าเพิ่มจาก ๑๑ ล้านเป็น ๑๘.๘ ล้าน TEUs ต่อปี ทั้งนี้ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า ๑ แสนล้านบาทต่อปี และลดต้นทุนโลจิสติกส์ลง มากกว่า ๒% ต่อ GDP</p> <p>(๔) การขนส่งทางอากาศ จะมีท่าอากาศยานเบตงเพิ่มขึ้น และมีการยกระดับสนามบินอุตะเถา สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นราว ๓ แสนเที่ยวบินต่อปี และรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว ๖๐ ล้านคนต่อปี</p> <p>ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นในรูปแบบการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ความสะดวกและปลอดภัย ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ยกย่องคุณภาพชีวิต สามารถหาเลี้ยงชีพในถิ่นเกิดโดยไม่ต้องเสี่ยงโชคในเมือง จะสามารถสร้างความเชื่อมโยง สร้างงาน สร้างอาชีพ มีทางเลือกและโอกาสมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ถึงคนไทยทุกคน</p>	
๔	<p>การแสดงความคิดเห็นต่อ “ คำถาม ๔ ข้อ ” ของนายกรัฐมนตรี</p> <p>ขอขอบคุณทุกคนที่ตอบคำถาม เป็นประโยชน์มากกับรัฐบาลและ คสช. ประชาชน เพื่อการเดินทางสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ยืนดีและดีใจที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ เรายินดีที่จะปฏิรูปประเทศได้ด้วยมือของพวกเขาทุกคน ขณะนี้มีผู้ตอบคำถามประมาณ ๕ แสนคน ถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยอีกอย่างหนึ่งก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเราจะต้องเตรียมพร้อมประชาชนที่จะเข้ามาเลือกตั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตัดสินใจเพียงไม่กี่นาทีในคูหาเลือกตั้ง คำตอบของประชาชนจนถึงปัจจุบันสามารถสรุปผลได้ ดังนี้</p>	<p>สน.สภ. ทุกสำนัก/กอง</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๑) สนับสนุนการได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต</p> <p>(๒) อยากได้นักการเมืองที่ดีและใหม่ ๆ หรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนรุ่นใหม่ เข้ามาในระบบการเลือกตั้ง มีพรรคการเมืองนักการเมืองทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน</p> <p>(๓) การเข้ามาสู่การเลือกตั้ง ควรตรวจสอบให้เข้มข้น ให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</p> <p>(๔) หากนักการเมืองผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะเข้ามา ขอให้องค์กรอิสระ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนการเลือกตั้ง</p> <p>(๕) ควรมีกฎหมายที่ทำให้คดีไม่หมดอายุความ หลบหนีคดี ทั้งนักการเมือง ข้าราชการประจำ หรืออื่น ๆ ทุกคนจะต้องมีกฎหมายมาดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดแบบเดิม ๆ ต่อไป</p> <p>(๖) ไม่มั่นใจว่าจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล</p> <p>(๗) หากบ้านเมืองไม่สงบ ชัดแย้ง ก็ต้องใช้การเลือกตั้งต่อ ๆ ไปจนกว่าจะได้รัฐบาลที่ดี มีธรรมาภิบาล เสี่ยงงบประมาณก็คงต้องยอม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเห็นประชาชน</p> <p>(๘) ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง</p> <p>การตอบคำถาม ๔ ข้อ ถ้าไม่สะดวกที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ขอให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อประชาชนจะได้มาแสดงความคิดเห็นกันได้มากขึ้น ขอให้ช่วยกันหารือ คสช. กระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน จัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนได้มาร่วมกันมากขึ้น ต้องการความคิดเห็นทั้งข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ที่ผ่านมามีแต่ประชาชน ทุกคนที่เป็นคนไทยคือประชาชนทั้งสิ้น เสนอมาจะได้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างไร ในวันนี้ได้มีเพียง ๕ แสนคน</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง